

Số : 5273/TB-VP

Tây Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 20 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để cho ý kiến về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự buổi họp có đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban HĐND tỉnh, các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở - ban - ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội.

Sau khi nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trình bày dự thảo các Báo cáo liên quan, ý kiến của lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành và thành viên UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo đã trình, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, nhất là ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung lại nội dung các Báo cáo, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về đánh giá chung: Trong 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp và dịch vụ tăng khá so cùng kỳ (công nghiệp tăng 15,8%, dịch vụ tăng 6,9%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách tăng 10,1% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 61,9%, tăng 13,3% so cùng kỳ. Về xây dựng cơ bản, đang dần khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ thu hút đầu tư trong nước tăng khá so cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm; chăm lo tốt đời sống cho người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo. An ninh chính trị và trật tự xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa ổn định.

Bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như báo cáo và góp ý của các đại biểu đã nêu.

2. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, UBND tỉnh

yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018 như sau:

- Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tập trung xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/5/2018. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình biến động trên các lĩnh vực trong và ngoài nước, nhằm đề ra những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;

Song song đó, khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và trong buổi làm việc với Nông trường Thành Long tại Thông báo số 353/TB-VPCP ngày 13/9/2018 và Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 10/9/2018 của Văn phòng Chính phủ.

-Tạo điều kiện để 04 nhóm công tác hoàn thành các chương trình đột phá về nông nghiệp, Phát triển du lịch, hạ tầng giao thông và thể chế, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin (4.0) nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh. Duy trì công tác phối hợp và tổ chức sơ kết các chương trình hợp tác với các tỉnh như Long An, Kampong Cham. Tổ chức Lễ Công bố cửa khẩu phụ Phước Tân, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu chính Phước Tân vào ngày 05/10/2018.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ. Chú trọng thu hút đầu tư các dự án lớn, có chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam vào ngày 12/10/2018. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh vào ngày 10/10/2018.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp với tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, kinh doanh vận chuyển, tập kết cát trong lòng Hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn, đồng thời kiên quyết xử lý, tịch thu phương tiện vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép, chuyển xử lý hình sự những trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 8555/VPCP-V.I, ngày 07/9/2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

- Lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để sớm trình UBND tỉnh thông qua các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi

để nâng tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tiếp tục tập trung xây dựng thương hiệu nông sản, kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác dự báo, định hướng thị trường, kiểm soát và nâng cao chất lượng giống, cây trồng, vật nuôi, tiêu chuẩn chất lượng nông sản an toàn.v.v...

- Về xây dựng nông thôn mới: UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tây Ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền dự thảo Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 – 2020. Đối với các xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, đề nghị các huyện tiếp tục đầu tư để đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất năm 2018, trong đó lưu ý:

+ Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

+ Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1685/KH-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động thiết chế văn hóa ở cơ sở.

+ Tiếp tục tuyên truyền vận động, có những giải pháp để hiện thực hóa được các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc tang, cưới... chống mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các loại hình dịch vụ nhạy cảm, để biến tướng thành các tệ nạn xã hội.

+ Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức chu đáo Lễ hội tuần văn hóa du lịch Bánh tráng phơi sương Tráng Bàng (lần II) để đem lại hiệu quả tích cực nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm của Tây Ninh theo mục đích đề ra.

- Lĩnh vực giáo dục – đào tạo:

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2120/UBND-KGVX ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc dạy học ở các cấp học, bậc học, đặc biệt là bậc mầm non và cấp tiểu học.

+ Triển khai nghiêm túc chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; trong đó ngoài chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, phải chú ý giáo dục về đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, chống bạo lực học đường.

+ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch lựa chọn học sinh, sinh viên thực hiện ươm mầm tài năng trẻ lâu dài phục vụ cho việc phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nhà đến năm 2020, tránh sử dụng tiền quỹ vận động ủng hộ trao cho học sinh, sinh viên một cách tạm thời và không có kế hoạch cụ thể; xây dựng quy chế chi tiêu sử dụng quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Tây Ninh năm 2018 và báo cáo UBND tỉnh hàng năm.

+ Chuẩn bị tốt các nội dung để làm việc với Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Lĩnh vực y tế:

+ Quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng khám chữa bệnh trong hệ thống y tế công lập từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai có hiệu quả Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2018-2020.

+ Thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHXH, BHYT, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, phấn đấu đạt 81,3% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2018.

+ Tiếp tục quan tâm, triển khai các hoạt động y tế dự phòng, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong mùa khô, không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

- Lĩnh vực lao động – Thương binh và Xã hội:

+ Tổ chức thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch rà soát, điều tra hộ nghèo năm 2018 đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. Tách riêng các hộ nghèo vĩnh viễn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật,...); phân loại các hộ nghèo còn lại để có giải pháp hỗ trợ, đảm bảo thoát nghèo bền vững, đặc biệt không để các hộ nghèo là thanh niên, người có công,...

+ Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán năm 2019. Huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Xây dựng Kế hoạch chăm lo cho các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán 2019, hoàn thành vào tháng 10/2018.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý, nắm tình hình điều trị người nghiện ma túy ở các mô hình tại các địa phương.

+ Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo quy định.

- Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

+ Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và ứng dụng trong thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính... nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

+ Hoàn chỉnh đề án xây dựng trung tâm điều hành thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Đa dạng hóa các dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến kết nối giữa tỉnh – huyện – xã nhằm cung cấp thông tin với người dân, doanh nghiệp được thực hiện công khai, nhanh chóng, kịp thời.

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, hoạt động xuất bản trên địa bàn, bảo đảm phục vụ nhu cầu thường xuyên, chống những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực báo chí. Từ đó tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, tác động gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

+ Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng của người phát ngôn các cấp, các ngành. Thủ trưởng, người phát ngôn của các đơn vị phải nắm chắc tình hình xảy ra tại đơn vị, địa phương mình, chuẩn bị kỹ nội dung để cung cấp thông tin cho báo chí.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh và của các sở, ban, ngành. Rà soát các nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018 và đăng ký nội dung Chương trình công tác năm 2019 theo Văn bản số 2264/UBND-TH ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh; lưu ý phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương trình UBND tỉnh các nội dung thông qua kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh theo quy định.

3. Đối với các kiến nghị của các huyện, thành phố đã được các Sở, ngành liên quan trả lời tại hội nghị, tuy nhiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị lưu ý thực hiện một số vấn đề sau:

- Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo về vấn đề an toàn giao thông trong 3 tháng cuối năm 2018.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo về quản lý loại hình kinh doanh trò chơi điện tử (máy bắn cá).

- Đối với các nội dung kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường của UBND huyện Tân Châu: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan, có văn bản trả lời cụ thể các nội dung theo kiến nghị gửi UBND huyện Tân Châu và báo cáo UBND tỉnh để biết;

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Tân Châu hoàn chỉnh việc thanh tra, kiểm tra về tính pháp lý, đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đất bán ngập Hồ Dầu Tiêng. UBND huyện Tân Châu sau khi thực hiện thanh tra, kiểm tra phải lấy ý kiến và có ý kiến trả lời bằng văn bản của Ban

Thường vụ huyện ủy về quan điểm xử lý đối với nội dung này. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tân Châu có văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/9/2018.

- Giao đồng chí Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, làm việc với các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, Thành phố về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó có các vụ việc quá hạn giải quyết nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong 03 tháng cuối năm 2018. Thực hiện các giải pháp để xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP và các phòng, ban thuộc VP;
- Lưu VT VPUBND tỉnh.

60

CHÁNH VĂN PHÒNG



Trương Văn Hùng